



ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้อำนวยการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เพื่อให้ดำเนินการได้มาซึ่งผู้อำนวยการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ ของข้อ ๑๒ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ ๓๑๕๙/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมควร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

คณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จึงออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้อำนวยการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันตภา กรพิทักษ์)

ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมัครดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗

หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้อำนวยการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

๑. การได้มาซึ่งรายชื่อผู้เข้ารับการกลั่นกรอง ผู้สมัครดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

๑.๑ ผู้เข้ารับการกลั่นกรองคุณสมบัติ ผู้สมัครดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๐ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ มีความรู้ในด้านสุขภาพทั้งในภาคปฏิบัติและหรือภาควิชาการ มีใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง หรือมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับงานสุขภาพ และภาคเอกชน หรือประสบการณ์ในการบริหารงาน

๑.๒ การสมัครด้วยตนเอง บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้มีคุณสมบัติ ตาม ๑.๑ สามารถสมัครด้วยตนเอง โดยขอแบบฟอร์มการสมัครและส่งแบบฟอร์มการสมัครด้วยตนเองได้ ที่ งานนิติการ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๖ อาคารภูมิรราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ - วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) พร้อมทั้งส่งเอกสารข้อมูลที่มีตามคุณสมบัติ มายังกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติ ผู้สมัครดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ประกาศคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๗)

๒. การรวบรวมรายชื่อผู้สมัคร กลั่นกรองคุณสมบัติ คณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติ ผู้สมัครดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะดำเนินการรวบรวมรายชื่อ ผู้สมัคร กลั่นกรองคุณสมบัติ ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ประกาศคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๗)

๓. คณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมัครดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ระยะเวลาในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน

ลำดับ ที่	วัน - เวลา	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่
๑	วันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗	ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ ได้มาซึ่งผู้อำนวยการศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์ (ประกาศฉบับที่ ๑/๒๕๖๗)	คณะกรรมการ กลั่นกรองฯ	เว็บไซต์ มหาวิทยาลัย และ ระบบสื่อออนไลน์
๒	วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ - วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)	การสมัครเข้ารับการกลั่นกรอง คุณสมบัติเป็นผู้สมควร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ (ประกาศฉบับที่ ๒/๒๕๖๗)	คณะกรรมการ กลั่นกรองฯ	งานนิติการ กองบริหารงาน บุคคล
				เว็บไซต์ มหาวิทยาลัย และ ระบบสื่อออนไลน์
๓	วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	รวบรวมรายชื่อผู้สมัคร และกลั่นกรองคุณสมบัติ ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรเป็น ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ (ประกาศฉบับที่ ๓/๒๕๖๗)	คณะกรรมการ กลั่นกรองฯ	ห้องประชุม พิชัยยุทธ ชั้น ๕ อาคารภูมิราชภัฏ
				เว็บไซต์ มหาวิทยาลัย และ ระบบสื่อออนไลน์
๔	วันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗	เสนอต่ออธิการบดีพิจารณา แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	คณะกรรมการ กลั่นกรองฯ	